



รายงานการจัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภوتاพาน จังหวัดเพชรบุรี

รายงานการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ร่วมประกาศเจตนารมณ์  
นโยบาย No Gift Policy ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โดยนายฉลอง เหลืองเจ็ย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน  
อบต.ท่าค้อย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย รวมถึง  
ประกาศการต่อต้านการทุจริตและแสดงลักษณะต่อต้านการทุจริต ตามเจตนารมณ์การกล่าวคำปฏิญาณตน ของ  
ตนเองและพนักงานทุกคนว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตใดๆทั้งสิ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift  
Policy การปฏิเสธการรับของขวัญทุกชนิด เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ป้องปราม สร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย







## ท้องถิ่น สุจริต โปร่งใส "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปลูกฝังค่านิยม ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับสมาชิกสภา อบต. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติและเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อแจ้งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานของหน่วยงานได้รับทราบ

จึงได้จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่ให้ยึดมั่น ในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาชฎ์ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทย สืบไปนี้ นายฉลอง เหลืองเจื้อย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย เน้นย้ำให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ต่อไป

